



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ โทร.๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙
ที่ กบ ๐๐๒๓.๑/ ๐. ๗๕๖๑ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เรื่อง มอขหมายภารกิจโครงการ “กระบี่ เมืองสวย น้ำใส”

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดกระบี่ ได้จัดทำโครงการ “กระบี่ เมืองสวย น้ำใส” ซึ่งเป็นโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาล ให้เกิดการกำจัดขยะ ลดการทิ้งขยะ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และสร้างวินัยคนในจังหวัดในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ให้กับประชาชนชาวกระบี่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลการดำเนินการ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม (ก่อน-หลัง) พร้อมระบุวันเวลา และสถานที่ดำเนินการ ใส่ลงในแผ่น CD จัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ทราบ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการต่อไป

(นายสรวิชัย ไชยสวัสดิ์)
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

๒๒



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่
เลขที่ ๓๖๖
วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๗
จาก
ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กระบี่ ๘๑๐๐๐

ที่ กบ ๐๐๑๗.๒/ว ๕๕๗

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง มอบหมายภารกิจโครงการ “กระบี่ เมืองสวย น้ำใส”

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน ทุกแห่ง
(ทั้งในและจังหวัดกระบี่)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุดที่ กบ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๔๕๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีมอบหมายภารกิจ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดกระบี่ ได้จัดทำโครงการ “กระบี่ เมืองสวย น้ำใส” ซึ่งเป็นโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาล ให้เกิดการกำจัดขยะ ลดการทิ้งขยะ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และสร้างวินัยคนในจังหวัดในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ให้กับประชาชนชาวกระบี่ โดยได้จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อดำเนินการตามโครงการ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นั้น

เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามข้อหาหรือของที่ประชุม จังหวัดจึงมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ การรายงานผลการดำเนินงาน ภารกิจการรักษาความสะอาดสถานที่ต่างๆ ให้รายงานผลให้จังหวัดทราบในรูปแบบของภาพถ่ายกิจกรรมทำความสะอาด และสภาพพื้นที่ก่อนและหลังทำความสะอาด ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน สำหรับภารกิจอื่นๆ เช่น การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ให้รายงานผลประมวลรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมดพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมให้จังหวัดทราบเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองพล สวาสดิ์ธรรม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

* ผอ.ททท. ๑. ให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ต แจ้งเวียนหนังสือเลข ๘๐๖ ททท.ภูเก็ต ในทวีปเอเชียและอาเซียนพื้นที่รับผิดชอบไปยัง อปท. ทนท. ทนท. พร้อมให้ทราบของเทศบาลนครและตำบลมาซึ่ง สภ. กระบี่ และ สภ. กระบี่ ขอรวมรายชื่อของ อปท. ทนท. ทนท. และ อปท. ในเขตจังหวัด.

สำนักงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

โทร/โทรสาร ๐๗๕-๖๒๒-๑๓๘

๕. มอบหมายภาพถ่ายกิจกรรม ส่งพื้นที่ให้ พร้อมมอบสถานที่จัดงาน ๒ ไร่ พร้อมพื้นที่ ในกรณีติดต่อกับจังหวัด.

**บัญชีมอบหมายภารกิจ
โครงการกระบี่เมืองสวย น้ำใส**

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	การมอบภารกิจ
๑.	<p>การจัดการขยะ ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>๑.๑ จุดเน้นพื้นที่พิเศษ ๙ จุด ได้แก่</p> <p>๑) สถานที่ราชการ ๒) สวนสาธารณะ ๓) สถานีขนส่ง ๔) สนามบิน ๕) ท่าเทียบเรือ ๖) ตลาดสด/ตลาดนัด ๗) สถานที่ท่องเที่ยว ๘) ถนน เกาะกลางถนน ๙) แม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำ สาธารณะ</p>	<p>เป็นโครงการและกิจกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล เน้นการเปลี่ยนแปลงเห็นผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายในระยะ ๒ เดือนแรก (พ.ย.- ธ.ค. ๕๗) เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ให้กับประชาชน และเป้าหมายในระยะต่อไปตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย. ๕๘ เพื่อให้เกิดเป็นค่านิยม รักความสะอาดเพื่อความยั่งยืน</p> <p>(๑) มอบหมายทุกส่วนราชการ อำเภอ อปท. ดำเนินการตามรักษาความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบให้เห็นการเปลี่ยนแปลง โดยระดมความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือ สร้างกระแสสังคม รณรงค์ สร้างจิตสำนึก</p> <p>(๒) ตัวชี้วัดเรื่องขยะจะให้การลงไปดูผลการปฏิบัติในพื้นที่จริง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการลงไปติดตาม ให้รางวัลยกย่องชมเชย โดยใช้บบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ใช้การเปรียบเทียบ โดยใช้ภาพถ่ายก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ กำหนดเป็นวาระจังหวัด ติดตามประเมินผลในการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>(๓) สถานศึกษา สร้างค่านิยมร่วมให้นักเรียน นักศึกษา ในการรักษาความสะอาด ภายใต้การสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ โดยเฉพาะ เรื่องวินัยการรักษาความสะอาด</p> <p>(๔) ในวันสำคัญต่างๆ ให้กำหนดกิจกรรมเน้นเรื่องการจัดการขยะเป็นหลัก</p>	<p>ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอ และอปท. ทุกแห่ง</p> <p>-สำนักงานจังหวัด ประเมินส่วนราชการ</p> <p>-ที่ทำการปกครองจังหวัด ประเมินอำเภอ</p> <p>-ท้องถิ่นจังหวัด ประเมิน อปท.</p> <p>-พัฒนาชุมชนจังหวัด ประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p>-สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระดับ สนง.เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาระดับ ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด ระดับ ทุกส่วนราชการ</p>

		<p>- การปลูกต้นไม้ประดับให้สวยงาม การคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม ให้แขวงการทางกระบี่ประสาน สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด ในการคัดเลือกพันธุ์ ไม้ยืนต้นที่มีความสวยงาม และไม่เป็ อันตรายต่อการเกิด อุบัติภัยทางถนน</p> <p>-การจัดระเบียบป้ายที่เอียง ชำรุด ก่อให้เกิดอันตรายและไม่เป็นระเบียบ ต่อภาพลักษณ์ของเมือง ให้เชิญ ผู้ประกอบการติดตั้งป้าย และผู้ ประกอบธุรกิจโฆษณา เจ้าของป้ายมา หารือ ขอความร่วมมือ รวมถึงใช้ อำนาจหน้าที่ และการบังคับใช้ตาม กฎหมาย</p>	<p>-แขวงการทางกระบี่ และ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่</p> <p>-สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อปท. แขวงการทางกระบี่ และ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่</p>
๒.	<p>น้ำเสีย ๒.๑ น้ำเสียที่เกิดจากโรงงาน อุตสาหกรรม</p> <p>๒.๒ น้ำเสียที่เกิดจากสถานประกอบการ ร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ</p>	<p>มอบ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด สํารวจ น้ำเสียของโรงงานที่มีปัญหา โดยเชิญ มาหารือ และดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ ก่อนที่จะให้เกิดปัญหา ประชาชนมาร้องเรียน</p> <p>ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบังคับใช้ กฎหมาย สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย รวมในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น อ่าว นาง เกาะพีพี เกาะลันตา มอบหมาย ทสจ.กบ. ประสานติดตามกับองค์การ จัดการน้ำเสีย</p>	<p>-สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่</p> <p>-สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ และอปท.</p>
๓.	<p>การประชาสัมพันธ์โครงการกระบี่ เมืองสวย น้ำใส ๓.๑ เครือข่ายสถานีวิทยุ</p>	<p>ทำการพูดคุย ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กิจกรรมโครงการกระบี่เมืองสวย น้ำใส พร้อมแจ้งข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชน ผู้รับฟัง ได้รับทราบในวงกว้าง</p>	<p>-สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่</p>
	<p>๓.๒ ออกแบบสัญลักษณ์โครงการกระบี่ เมืองสวย น้ำใส เพื่อประชาสัมพันธ์ โดย ใช้เครือข่ายสื่อทุกประเภท เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น</p>		<p>-สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่</p>